

**ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรการศึกษา กับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และอัตลักษณ์  
ร.ส.บ.สท. ปี ๒๕๕๙**

ความมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา	ปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ	ความสอดคล้อง
<p>๑ ๑ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของ นายทหารสารบรรณในระดับกองพล หรือเทียบเท่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑ ๒ มีความรู้และมีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกองทัพบก ๕ ประการ ได้แก่ การป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ทางทหาร ที่มีชื่อเสียง</p> <p>๑ ๓ เป็นผู้บังคับ มีคุณธรรม และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทรหด อุดหนุน ต่อการตรากตรำทำงานในหน้าที่ตามภารกิจ</p>	<p><b>ปรัชญา</b>          เพียบพร้อมด้วยปัญญา ศรัทธาคณะธรรม เป็นผู้นำการพัฒนา</p> <p><b>วิสัยทัศน์</b>          เป็นสถาบันที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการสายงานสารบรรณ และงานด้านสิทธิกำลังพล ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัยและมีความรู้คู่คุณธรรม ใช้ความรู้ความสามารถ ตอบสนองภารกิจของกองทัพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p><b>พันธกิจ</b></p> <p>๑ ให้การศึกษาแก่ผู้เรียนในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เฉพาะหน้าที่ตามที่ ทบ และหน่วยเหนือกำหนด</p> <p>๒ พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓ เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๔ ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข</p> <p>๕ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรมความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p>	<p>๑ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ โดยมีการจัดระบบการเรียนการสอน มุ่งเน้นทางด้านทักษะ ความรู้ ความจำ การศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมีการฝึกการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการฯ ประกอบสถานการณ์ทางยุทธวิธีทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการแก้ปัญหา โดยมีกระบวนการคิดและทำงานอย่างเป็นระบบทำให้ผู้เรียนนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปทำการวิเคราะห์, สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับระเบียบแบบธรรมเนียม ของทางราชการรวมทั้งให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ การเป็นฝ่ายกิจการพิเศษของหน่วยในวิชาหลักของเหล่า/สายวิทยาการ อุตสาหกรรม ได้อย่างถูกต้อง</p>

ความมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา	ปรัชญา อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ	ความสอดคล้อง
	<p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. ให้ความรู้ทางวิชาการสายงานสารบรรณและงานด้านสิทธิกำลังพล เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างดีเลิศและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. เพื่อสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>๓. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทหารรวมทั้งเป็นข้าราชการที่ดี</p> <p>๔. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปปรับปรุงพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุคสมัยความทันสมัย</p> <p><b>อัตลักษณ์</b></p> <p>เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาการสายงานสารบรรณของกองทัพบก</p>	<p>๓. เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีแนวความคิดในการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข</p> <p>๔. ส่งเสริมการทำงานบำรู้งศิลปะวัฒนธรรม และธำรงค้ำไว้ซึ่งของเอกลักษณ์ชาติไทย ตลอดจนปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์พระประมุข</p> <p>๕. ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความอดทน เนื่องจากเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีจิตใจที่เข้มแข็ง และร่างกายที่แข็งแรง</p>

ตรวจถูกต้อง

พ อ



( จักรกฤษ ณ บางช้าง )

หน ผตท รร สบ สท

๒๕ ม ค ๕๙